

Số: 3240 /TTCP-C.IV

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2016

V/v trả lời chất vấn của Đại biểu QH
tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XIVKính gửi: Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry,
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu.

Phúc đáp Văn bản số 391/TKKQH-GS ngày 21/11/2016 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu với câu hỏi chất vấn: “Trong 10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã phát hiện sai phạm tham nhũng 59.750 tỷ đồng và trên 400 ha đất. Tuy nhiên, số tiền thu hồi được cho Nhà nước chỉ đạt khoảng 8% (trong đó 4.676,6 tỷ và trên 299 ha đất so với tổng số thiệt hại). Tại sao việc thu hồi lại đạt thấp như vậy, nguyên nhân của vấn đề này?”. Tổng Thanh tra Chính phủ trân trọng trả lời như sau:

Trong những năm gần đây, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng tuy hằng năm đều tăng nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với số tài sản bị chiếm đoạt. Tỷ lệ thu hồi năm sau thường cao hơn năm trước. Tuy nhiên, hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng tính tổng thể trong thời kỳ 10 năm qua vẫn còn thấp. Đây là vấn đề mà Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt khi giải quyết vấn nạn tham nhũng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi tài sản tham nhũng, trong đó có nguyên nhân về thể chế, chính sách như một số quan điểm, chủ trương của Đảng về thu hồi tài sản tham nhũng chưa được thể chế hóa kịp thời; các quy định của pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng phần lớn mang tính nguyên tắc, quy định trách nhiệm của từng cơ quan và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chưa rõ ràng; việc nội luật hóa các quy định về thu hồi tài sản theo Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng còn chậm.

Bên cạnh đó, tội phạm tham nhũng thuộc nhóm tội có độ ẩn cao cả về hành vi phạm tội và tài sản bị chiếm đoạt. Kẻ phạm tội luôn có xu hướng che giấu, tẩu tán, hợp pháp hóa những tài sản do tham nhũng mà có, dẫn đến khó khăn cho việc truy tìm, thu hồi tài sản.

Việc thu hồi tài sản tham nhũng luôn phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, làm triệt tiêu động cơ kinh tế của tội phạm tham nhũng, qua đó ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng thì việc hoàn thiện chính sách pháp luật theo hướng tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thu hồi tài sản là yêu cầu cấp thiết. Trong quá trình chuẩn bị để sửa đổi, bổ sung Bộ luật tố tụng hình sự, Luật trưng trợ tư pháp, các cơ quan của Chính phủ cũng đã nghiên cứu đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung liên quan

đến việc thu hồi tài sản do phạm tội mà có nói chung và thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng.

Trong hoạt động thanh tra, kết quả thu hồi tài sản đạt tỷ lệ khá cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu là do:

Thứ nhất, pháp luật về thanh tra còn thiếu biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, chế tài xử lý trong việc không chấp hành thực hiện kết luận thanh tra, chưa có văn bản hướng dẫn về trình tự thủ tục, xử lý sau thanh tra.

Thứ hai, nhiều cơ quan thanh tra chưa có đơn vị chuyên trách thi hành kết luận thanh tra (lĩnh vực tổ chức tư pháp có cơ quan thi hành án).

Thứ ba, kết luận thanh tra theo pháp luật thì có khi không phù hợp thực tế, nên đi vào thực hiện khó khăn, kết quả thấp.

Thứ tư, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân bị xử lý còn hạn chế cố ý chây ì hoặc trốn tránh việc thực hiện kết luận thanh tra. Do khó khăn về kinh tế nên không có khả năng nộp khoản tiền bị cơ quan thanh tra thu hồi hoặc xử phạt vi phạm.

Trên đây là nội dung trả lời trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hoa Ry, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu. Tổng Thanh tra Chính phủ trân trọng cảm ơn và rất mong Đại biểu Trần Thị Hoa Ry tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng nói chung, hiệu lực, hiệu quả công tác của ngành thanh tra và Tổng Thanh tra Chính phủ nói riêng.

Xin cảm ơn./

Nơi nhận: *(Handwritten signature)*

- Như trên;
- Tổng Thư ký Quốc hội;
- Vụ KHTC&TH;
- Lưu: VT, C.IV.



Phan Văn Sáu